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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) 

เวลาและสถานที ่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์   

คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุ  
1. นายนที  อ่อนอิน ประธานกรรมการ 
2. นายอดศิักดิ์  รักอริยะพงศ ์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
3. นายอนันท์  รักอริยะพงศ ์ กรรมการ และประธานบริษัท 
4. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
5. นายอานุภาพ รักอริยะพงศ ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่โครงการและเทคโนโลยี 
6. นายสุรตัน์ ประลองศิลป ์ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
8. นายชนินทร์ อรรจนานันท ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
9. นายธนา เธียรอจัฉริยะ กรรมการอิสระ  

ผูบ้รหิารบรษิทั เซป็เป ้จำกดั (มหาชน) 
1. นายอเนก ลาภสุขสถติ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 1 

ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจำกดั 
1. นายปิยะณัฐ สิงขรณ ์ หุ้นส่วนสอบบัญช ี

ทีป่รกึษากฎหมายจากบรษิทั สำเภากฎหมายและการบญัช ีจำกดั 
1. นายศุภ์พะกิจ กีรติสุนทร  ที่ปรึกษากฎหมายและกรรมการผู้จัดการ 

อนึ่ง สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากจำนวน
กรรมการ 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารแล้ว 
ปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการชดุย่อยอื่นๆ อีก 

บริษัทมีการบันทกึภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทศัน ์
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เริม่การประชมุเวลา 13.30 น. 
นางสาวสุธาทิพย์ จันทรังษี เลขานุการบริษัท (“นางสาวสุธาทิพย์ฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วม

ประชุม และชี้แจงขั้นตอนการประชมและวิธีออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้  
1. ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้ง

รายละเอียดวาระก่อนการลงคะแนน 
2. บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจึงมีคะแนนเสียงตามจำนวน

หุ้นที่ตนถืออยู่ ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น 
3. การนับคะแนนเสียง

3.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย เท่านั้น แต่ไม่นับคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง  

 3.2  วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 
บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และไม่มีสิทธิออกเสียง 

 3.3  วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออก
เสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง 

4. การลงคะแนนในแต่ละวาระ จะมีการลงคะแนนโดยเปิดเผย และประธานฯ จะถามที่ประชุมในทุกๆ วาระว่า จะมีผู้ใดไม่
เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีผู้ประชุมไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด โปรดทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนนจากท่าน หากท่านนำส่งบัตรคะแนนล่าช้าหลังจากการปิดรับบัตรลงคะแนนแล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น 
ทั้งนี้ ในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ขอให้ท่านออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออก
เสียง เป็นรายบุคคล 

5. การนับคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนของผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งบัตรเสีย (ถ้ามี) ใน
แต่ละวาระไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย 

6. บัตรเสีย หมายถึง บัตรที่แสดงเจตนาในการลงคะแนนไม่ชัดเจน เช่น ลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าในบัตร
ลงคะแนนโดยไม่มีการลงนามกำกับ หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) 

7. ผู้เข้าประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ใน วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ที่ผู้เข้าประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ 

8. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้นๆ หากท่านประสงค์จะเสนอความ
คิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ขอให้ท่านนำเสนอเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับ
และมีประสิทธิภาพ 
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ลำดับต่อมา นายนที อ่อนอิน ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมอีก
ครั้งหนึ่ง พร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลานี้ มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 34 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 614 ราย รวม
ทั้งหมดจำนวน 648 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 253,134,894 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.1096 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็น
องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และขอเชิญผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมจำนวน 1 ท่านทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
การนับคะแนนแต่ละวาระ โดย นางสาวอรณุ ีสรุยินัรตักร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้แสดงความประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาเรื่องตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฎตามหนังสอืเชิญประชุมที่ได้
จัดสง่ให้แก่ผู้ถอืหุ้นทกุท่าน ดงัตอ่ไปนี้ 

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ
การประชุมเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ วันที ่9 ตลุาคม 2566 ถงึ 29 ธนัวาคม 2566 และได้แจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดแต่อย่างใด นอกจากนี้เพื่อให้ผู้ถอืหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้อย่างสะดวก บริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแสดงไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัท พร้อมทั้งได้แจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 18 มนีาคม 2567  

อนึ่ง วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจำปี 2566 ซึง่ประชุมเมื่อวันที่ 27 
เมษายน 2566 ตามที่ได้จดัส่งให้ผูถ้อืหุ้นทุกทา่นพร้อมหนังสอืเชิญประชมุแล้ว  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึง่ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 

มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนมุัติรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจำปี 2566 ซึง่ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้ 

เห็นด้วย จำนวน 253,135,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย  จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย  จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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วาระที ่3 รบัทราบการรายงานผลการดำเนนิงานของบรษิทั ประจำป ี2566 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 และคำอธิบายการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
หรือ MD&A ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎตามรายงานประจำปีของบริษัทนั้น บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมครั้งนี้แล้ว  และก่อนทีป่ระธานเจ้าหน้าที่บริหารจะรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบาย
การต่อต้านทุจรติคอร์รัปชั่นทีย่ังเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น ปัจจุบันบริษัทได้ผ่านการรับรองต่ออายเุป็นสมาชิกดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

 ต่อจากนั้น  นางสาวปิยจิต รกัอรยิะพงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“นางสาวปิยจิตฯ”) และนายอเนก 
ลาภสุขสถติ ประธานเจ้าหน้าที่การเงนิ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 1 (“นายอเนกฯ”) ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2566 
ของบริษัทต่อที่ประชุม โดยประกอบด้วย 2 หัวขอ้หลัก ดังต่อไปนี ้

1. ภาพรวมธรุกจิ
ด้วยวิสัยทัศน์ ‘มุ่งสู่แบรนด์ระดับโลกที่น่าเชื่อถือ ด้วยองค์กรที่สร้างสรรค์อย่างไม่หยุดนิ่งร่วมกันกับทีมที่มีความสนุกและ

กระหายความสำเร็จ’ และพันธกิจ ‘เราจะเป็นองค์กรแห่งแรงบันดาลใจที่ส่งมอบอาหารและเครื่องดื่มที่อร่อยสุดเจ๋ง เพื่อทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น ผ่าน
จิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา’ ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีสินค้ากว่า 20 แบรนด์ ภายใต้ 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายไปกว่า 100 ประเทศทั่วโลก 
โดยมีแบรนด์เรือธง ได้แก่ โมกุ โมกุ (Mogu Mogu) รองลงมา คือ เซ็ปเป้ บิวติ (Sappe Beauti) และเซ็ปเป้ อโลเวร่า (Aloe Vera) ตามลำดับ 

พัฒนาการที่สำคัญในปี 2566 - 2567 ได้แก่ (1)  ร่วมลงทุนกับบริษัท พาวเวอร์ รูท เบอร์ฮัด (POWER ROOT) บริษัทผลิต
กาแฟสำเร็จรูปชั้นนำของประเทศมาเลเซีย เพื่อยกระดับจุดแข็งด้านการผลิต การตลาด และการจัดจำหน่ายระหว่างกัน พร้อมนำผลิตภัณฑ์ของ
พาวเวอร์รูทลุยตลาดกาแฟสำเร็จรูปในประเทศไทย ขณะเดียวกันพาวเวอร์รูทก็จะผลักดันสินค้าของบริษัทฯ สร้างการเติบโตในมาเลเซีย ต่อยอด
ความแข็งแกร่งของทั้งสองบริษัท (2) ประสบความสำเร็จในประเทศเกาหลีใต้และฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่องด้วยกลยุทธ์ ‘Korea & France First ’ และ (3) 
สร้างการเติบโตของยอดขายและกำไรได้อย่างต่อเนื่อง (All time high)  

สำหรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ นั้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายหุ้นในบริษัท Sappe Europe s.r.o 
(บริษัทย่อยทางตรง) ตามที่ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้ง Sappe Philippines (บริษัทย่อยทางอ้อม) 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

นอกจากนี้ ในปีทีผ่่านมา เป็นปีที่บรษิทัฯ ได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจมากมาย อาท ิรางวัลจากตลาดหลักทรพัย์ฯ ได้แก่ 
(1) รางวัล ‘Best Company Performance Award’ (2) รางวัล ‘Best CEO Award’ (3) ‘หุ้้นยั่่งยืน’ หรือ SET ESG Ratings: BBB ใน
กลุ่่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารต่อเนือ่งเป็นปีที่่  2 (4) รางวััล ‘Outstanding CEO Award’ (5) รางวััล ‘Outstanding Company
Performance Award’ (6) รางวัล ‘Best CEO IAA Award for Listed Companies 2022-2023’ และได้รางวัลด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก ่(1)
รางวััล JFEX Awards New To Japan 2023 : Silver Award มอบให้แบรนด์โมกุ โมก ุ (2) รางวััล SIAL Innovation จากงาน SIAL
America 2023 มอบใหแ้บรนด์ โมกุ โมกุ เยลลี่ , เซ็ปเป้้ บิวติ ชอทสติกซ์์ , เซ็ปเป้ อินหยาง , กาแฟเพรียว คอฟฟี่่ สูตูรไฟเบอร์์สููง และกาแฟ
เพรียว คอฟฟี่ ่สูตูรคอลลาเจนไทพ์-ทู เป็นต้น
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2. ผลการดำเนนิงานดา้นความยัง่ยนื
การเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคญัอย่างมาก ในทกุกระบวนการปฏิบัตงิานตลอดห่วงโซ่คุณค่า

(Value chain) มาจากการประเมินในทุกมิติดา้นความยั่งยืนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ตัง้แต่กระบวนการคิดค้นและสร้างสรรค์สินค้านวตักรรมคุณภาพ การบริหารจดัการการผลิตและการจดัเก็บสินค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ การสง่มอบสินค้าใหเ้ข้าถึงผู้บริโภคมากที่สุด ตลอดจนการสื่อสารทางการตลาดและการขายที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่าง
สูงสุด กลายมาเป็น 3 นโยบายหลักที่บริษัทฯ ได้สำคัญ ได้แก่ มติิเศรษฐกิจ มติิสังคม และมติิสิง่แวดล้อม โดยมีรายละเอียด ดงันี้ 

2.1 มติเิศรษฐกจิ 
2.1.1 กลุม่ผลติภณัฑ ์(Product Category) ในปี 2566 ประกอบด้วย 5 กลุ่ม กลา่วคือ (1) กลุ่ม Juice Drinks โดย

มีแบรนด์ โมกุ โมกุ (Mogu Mogu) เป็นแบรนด์ทีจ่ำหน่ายไปกว่า 100 ประเทศทั่วโลก (2) กลุ่ม Functional Drinks โดยมีแบรนดเ์ซ็ปเป ้
บิวติ (Sappe Beauti) เป็นแบรนดท์ี่ครองส่วนแบง่การตลาดอันดับ 1 ในประเทศไทยในกลุ่มผูห้ญงิ (3) กลุม่ Functional Powders เป็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรูปแบบผงชงไดป้ระโยชน์ตอ่สุขภาพ (4) กลุ่ม Healthier Snack ของว่างเพือ่สุขภาพ และ (5) กลุ่ม Supplements 
and Others เป็นผลติภัณฑ์ท่ีจับกระแสเฉพาะกลุ่ม  

2.1.2 ผลการดำเนนิงานดา้นการเงนิ ประจำป ี2566 
• ยอดขาย (Sales) ในป ี2566 บริษัทฯ มียอดขายรวมที ่6,052.6 ลา้นบาท เติบโตรอ้ยละ 32.5 เมื่อเทียบกับปกี่อน

หน้า โดยเป็นการเติบโตของยอดขายต่างประเทศเป็นหลักที่รอ้ยละ 39.4 โดยเป็นผลมาจากการเติบโตในทุกภูมิภาค ในส่วนของยอดขายใน
ประเทศมกีารเติบโตที่ร้อยละ 9.6  

• กำไรสทุธ ิ (Net Profit) มกีารเติบโตในอตัราเร่งทีสู่งกว่ายอดขาย คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 64.5 หรอื คิดเป็น
จำนวนเงินอยู่ที่ 1,074.2 ลา้นบาท เติบโตจากปีกอ่นหนา้ที่ 653.2 ลา้นบาท หนึง่ในปัจจัยที่ทำให้กำไรสูงข้ึนนอกเหนือจากยอดขาย มาจาก
การบรหิารจัดการต้นทุนท่ีมีประสิทธภิาพ 

• ตน้ทนุขาย (Cost of Goods) มีสัดส่วนต้นทุนขายในป ี2566 ตอ่รายไดจ้ากการขายอยู่ที่รอ้ยละ 55.2 คิดเปน็การ
ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.0  เมือ่เปรียบเทียบกับปีกอ่นหน้า แตห่ากพิจารณาปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยนและราคาของวตัถุดิบและบรรจุภัณฑ์
ร่วมด้วย สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายจะปรับตัวลดลงร้อยละ 2.5 การปรับตัวลดลงของต้นทุนขายเป็นผลจากปจัจยับวก 
กล่าวคือ การบริหารจัดการเครือ่งจกัรและทรพัยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับอตัรากำลงัการผลติ  

• คา่ใชจ้า่ยในการขาย (Selling Expenses) บริษัทมสีดัส่วนค่าใชจ้่ายในการขายต่อรายไดจ้ากการขายเท่ากบัร้อย
ละ 16.3 ปรับตัวลดลงรอ้ยละ 5.2 เมื่อเทียบกับปกี่อนหน้าที่รอ้ยละ 21.5 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการปรับตัวลดลงของค่าระวางเรือ ทั้งนี ้
หากไม่รวมค่าระวางเรอื ค่าใชจ้่ายในการขายจะเทา่กับรอ้ยละ 12.4 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าทีร่้อยละ 11.8 แต่ยังสอดคล้องกับการ
ลงทุนเพือ่ตอบสนองเป้าหมายในการสร้างแบรนดใ์หเ้ติบโตในตลาด และอยู่ภายใตง้บประมาณทีก่ำหนด 

• คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (Administrative Expenses) มีสัดส่วนค่าใช้จา่ยในการบรหิารตอ่ยอดขายเทา่กับรอ้ยละ
8.5 ใกล้เคียงกบัปีก่อนหน้าอยู่ที่ร้อยละ 8.4 

• สินค้าของบริษัทฯ จำหนา่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 100 ประเทศทั่วโลก มีสัดส่วนการขายในประเทศร้อย
ละ 19.1 และต่างประเทศรอ้ยละ 80.9 แบง่ออกเป็น ทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) ร้อยละ 39.6 ทวีปยุโรปร้อยละ 23.4 กลุ่มประเทศใน

สิ่งที่ส�งมาด�วยลาํดับที่ 1



6/19

ตะวันออกกลางและอื่น ๆ รอ้ยละ 12.76 และทวีปอเมริการ้อยละ 5.4 มกีารเติบโตดีขึ้นในทกุภูมิภาค โดยทวีปยุโรปเติบโตสูงสุด ร้อยละ 97.3 
รองลงมา คือ ทวีปอเมริกา เติบโตรอ้ยละ 37.4 กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางและอื่น ๆ เติบโตร้อยละ 31.5 ทวีปเอเชีย เติบโตรอ้ยละ 20.9 
และประเทศไทย เติบโตร้อยละ 9.6 ตามลำดับ  

2.1.3 Business Update 
• ธรุกจิระหวา่งประเทศ (International Business)
บริษัทฯ แบ่งโมเดลการทำธุรกิจในต่างประเทศเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) Trading model คือ ประเทศที่ยงัมียอดขายใน

ระดับทีต่่ำโดยจะจำหน่ายสินค้าผ่านผู้จัดจำหน่าย (Distributor) (2) Rising Star model คือ ประเทศที่มีโอกาสทีจ่ะขยายไปในช่องทาง
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade : MT) มากขึ้น โดยบริษัทฯ จะลงทุนทำการตลาด หากเห็นถึงโอกาสในการเติบโต และ (3) 
Consumer Market (Gems) คือ ประเทศที่ม ีCoverage ค่อนข้างดี โดยเฉพาะชอ่งทาง MT ที่มีสดัส่วนการขายประมาณร้อยละ 50-60 
นำไปสู่การลงทุนด้านการตลาดที่ครอบคลุมมากขึ้นทั้งช่องทาง Online, Above-the-line และ On-Ground 

ทวีปเอเชีย มีการเติบโตอยู่ที่รอ้ยละ 20.9 มาจากการเติบโตในทุกประเทศในทวีปเอเชีย ตลาดหลัก ๆ ได้แก่ ประเทศ
เกาหลีใต ้ฟิลิปปินส์ และอินโดนเีชีย จัดจำหนา่ยผ่านช่องทาง MT เป็นหลัก สำหรับกลยุทธ์ ‘Korea First’ ยังคงเป็นกลยุทธ์ที่บริษัทฯ ให้
ความสำคัญอย่างมาก โดยบริษัทฯ จะลงทุนทำการตลาดอย่างเข้มแขง็ในประเทศดงักลา่ว เพื่อมุง่หวงัว่าจะเป็น Soft Power ที่มีอิทธพิลต่อ
ตลาดอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย  

ทวีปยุโรป มีการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 97.3 มาจากการเติบโตในทุกประเทศในทวีปยุโรป โดยประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มี
อัตราการเติบโตสูงสุด สำหรับประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีสัดส่วนการจำหน่ายผ่านช่องทาง MT ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางและอืน่ ๆ มีการเติบโตอยู่ที่รอ้ยละ 31.5 โดยเน้นการทำ Shelf visibility และ Online 
marketing สำหรับทวีปอเมริกา มีการเติบโตอยู่ทีร่้อยละ 37.4  

• ธรุกจิในประเทศ (Domestic Market)
กลุ่มผลิตภัณฑ์เซ็ปเป ้บิวติ (Sappe Beauti) เน้นการทำ Online marketing และสรา้งการมีส่วนร่วมกับผู้บรโิภคผ่าน

กิจกรรมร่วมสนกุลุ้นรับรางวัลตา่ง ๆ นอกจากนี ้ ในปีที่ผา่นมา มกีารออกสินค้าใหม ่ ‘เซ็ปเป้ บิวติ พาวเดอร์ สตกิซ์’ (Sappe Beauti 
Powder Stix) ซึง่ได้รับกระแสตอบรบัที่ดีมาก โดยจัดจำหนา่ยผา่นช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade : TT) เป็นหลกั และในปี 
2567 จะขยายเขา้สูช่่องทางการจัดจำหน่ายอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Functional Coffee ‘แบรนดเ์พรียว’ เน้นทำการตลาดผ่าน ‘Music marketing’ และ On Ground 
อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการเปิดตวัพรีเซนเตอร์ใหม่ ‘คุณมีนตรา อนิทิรา’ นักรอ้งลกูทุ่งชื่อดงั นอกจากนี ้ ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
Functional Coffee บริษัทฯ  ได้ร่วมมือกับพันธมติรทางธุรกิจ POWER ROOT ออกสินค้าใหม่ ‘เฟรนช์โรสต์’ (Frenche Roast) กาแฟ 3 
อิน 1 ค่ัวบด สไตล์ฝรัง่เศส ประกอบด้วย 2 สตูร ได้แก่ ซิกเนเจอร์ เบลนด ์และ ซอลท์ คาราเมล ลาเต ้

กลุ่มผลิตภัณฑ์บลู (B’lue) เน้นการสร้างการมสี่วนร่วมและโฟกสัไปยังกลุ่มเป้าหมาย Gen Z อย่างต่อเนือ่งโดยในปีที่
ผ่านมาถอืว่าเป็นปีท่ีประสบความสำเร็จอยา่งด ีและยังคงเห็นสัญญาณทีด่ีต่อเนื่องมาในปีนี้ 

ช่องทางอีคอมเมิรซ์ (E-commerce) เป็นชอ่งทางที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมาก ในปี 2566 มีอตัราเตบิโตอยู่ที่
ร้อยละ 26.7 จากการขยายไปในทุก ๆ เฟลตฟอร์ม และการรุกไปยังเฟลตฟอร์ม TikTok  

สิ่งที่ส�งมาด�วยลาํดับที่ 1



7/19

กลุ่มธุรกจิออลโคโค มียอดขายติดลบเล็กน้อยทำให้มผีลขาดทุนเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี อยู่ที่ประมาณ 47.72 ล้านบาท 
สาเหตหุลักมาจากการตัง้สำรองหนีส้งสัยจะสญูประมาณ 23 ลา้นบาท ควบคู่กับการตั้งสำรอง Inventory คงเหลอื ประมาณ 11 ล้านบาท 
เนื่องมาจากคู่ค้าจากตา่งประเทศชำระเงินล่าช้า ซึง่โดยปกติบริษัทฯ ไม่มนีโยบายให้เครดิตเทอมกับลกูค้ากลุม่ส่งออกทั้งหมด แต่ในส่วนของ
ธุรกิจออลโคโคเป็นธุรกรรมการขายผลสด ที่ผา่นมาจึงมีการให้เครดติเทอมกับลูกค้าในกลุ่มอตุสาหกรรม อย่างไรกต็าม บริษัทฯ ได้ประเมิน
ความเสี่ยงและปรับนโยบายใหซ้ื้อขายเป็นเงินสด แทนการใหเ้ครดิตเทอมลูกค้าแล้ว ซึง่ส่วนใหญ่ของการตัง้สำรองนีจ้ะเป็นค่าใชจ้่ายลักษณะ
ครั้งเดียว (One Time) และมีการตั้งสำรองเต็มจำนวนครบถ้วนแล้ว ทั้งนี ้คาดว่าหลังจากนี้ ธุรกจิออลโคโคจะกลับเข้าสู่โครงสรา้งที่ปกติ 

นอกจากนี้  ในปีที่ผ่านมา สิง่ที่ธุรกจิออลโคโคทำได้โดดเด่น คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมกับเกษตรกรในการทำใหไ้ด้รับการ
รับรองเป็นสวนออร์แกนิคเพิ่มขึ้นร้อยละ 93 จากปีก่อนหน้า การเปิดสาขาคาเฟ่เพิ่มขึ้นในประเทศดูไบ สำหรับช่องทางในประเทศ ผู้บริโภค
สามารถหาสินค้าคุณภาพได้ที่ซเูปอร์มาเกต็ชั้นนำและสนามบิน  

• กำลงัการผลติ
ปีที่ผ่านมากำลังการผลิตเข้าใกลข้ีดความสามารถของกำลังการผลิตสูงสุด อกีทั้ง ในปี 2567 คาดวา่กำลงัการผลติจะ

เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 25 ดงันั้น บริษัทฯ จงึได้ลงทุนสร้างโรงงานใหม่ และลงทนุในไลน์การผลติใหม่ โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ 2 
เท่าจากเดิม นอกจากนี้ บริษัทฯ มกีารลงทุนกอ่สรา้งคลังสนิค้าอัตโนมตัิซึง่คาดว่าจะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตไดอ้ย่างมีนัยสำคัญ 

• เปา้หมายการเตบิโตในป ี2565 – 2569
 ‘Mission to Mars’ คือ ภารกิจทีเ่ราจะทำในสิ่งที่ยาก ให้เป็นไปได ้ นับตัง้แต่ป ี2565 ที่บริษัทฯ ประกาศว่าจะเติบโตให้

ได ้10,000 ล้านบาท ภายในปี 2569 นั้น ในป ี2566 บริษัทฯ สามารถสรา้งยอดขายได้ที ่6,053 ล้านบาท เตบิโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.5 จากปี
ก่อนหนา้ และยังคงมแีผนที่ชดัเจนรองรับการเติบโตในอนาคต โดยในปี 2567 ประมาณการเติบโตอยู่ที่รอ้ยละ 20 – 25 แบ่งเป็นการเติบโตทัง้
ในและต่างประเทศ โดยตลาดในประเทศบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคญักับการสร้างแบรนดห์ลักให้แข็งแกร่ง เชน่ เซ็ปเป้ บิวติ กาแฟแบรนด์
เพรียว บลู ออลโคโค และ เซ็ปเป้อโรเวร่า การออกสินค้าใหม่ที่มีความหลากหลาย การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกจิรายใหม่ ๆ และเน้นการ
ขายและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ สำหรับตลาดตา่งประเทศ บริษัทฯ จะใชก้ลยุทธ์เน้นการสร้างแบรนดม์ากขึ้นเพื่อยกระดับสู่ Global 
brand การขยายเขา้สู่ตลาดใหม่ (greenfield) เพิ่มมากขึ้น การกระจายสินค้าให้มีความหลากหลาย และเน้นการขายและการตลาดผ่าน
ช่องทาง online เพิม่ขึ้น 

ลำดับตอ่มา นายอดิศกัดิ์ รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร (“นายอดิศกัดิ์ฯ”) ได้
นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานมติิสังคมและมิติสิง่แวดล้อม ดังนี้  

2.2 มติสิงัคม 
พนักงาน ชุมชน และสงัคม : ณ ปี 2566 บริษัทฯ มพีนักงานรวมท้ังสิ้น 549 คน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคญักับการ

พัฒนาองค์กรความรู้ของพนกังานอยู่เสมอทั้ง Hard Skill และ Soft Skill โดยในปี 2566 มีการจดัอบรมให้พนกังานกว่า 60 หลักสตูร 
พร้อมทัง้ จดักิจกรรมดูแลสุขภาพกายและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพนกังาน ผ่านกิจกรรมทีส่ร้างสรรค์จนหล่อหลอมกลายเป็นวัฒนธรรม
องค์กร เหลา่นี้ ล้วนส่งผลใหร้ะดับคะแนน Employee Engagement Score อยู่ที่ 4.44 จากคะแนนเต็ม 5  

สำหรับ ชุมชน และสงัคมบริเวณโดยรอบโรงงาน บริษัทฯ มีการสง่เสริมให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้นผ่าน
กิจกรรมรณรงค์ใหเ้กษตรกรบริเวณรอบโรงงานปลูกว่าน เพือ่นำมาแปรรูปและส่งออก ภายใต้โครงการวาน หว่าน  ว่าน ที่จัดต่อเนื่องเป็นปี
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ที่ 7 การส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ใ์ห้กับโรงพยาบาลชุุมชนในพื้้นที่อำเภอลำลูกกา การสรา้งสนามเดก็เล่นและอุปกรณ์ทำนำ้สะอาดให้กับ
โรงเรียน รวมถึง สนัับสนุุนกิจิกรรมของอาสาสมััครชุุมชน สถานศึกึษา องค์์กร หน่่วยงานต่า่ง ๆ ทั้ง้ภาครัฐัและเอกชนตลอดปีี โดยในปีทีผ่่าน
มา ได้ขยายการสนับสนุนสูพ่ื้นที่ตา่งจังหวัดที่ขาดแคลนและขาดโอกาส 

โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้ทำแบบสำรวจความพึงพอใจรอบโรงงานได้ระดับความพึงพอใจที่ร้อยละ 77 เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมาที่รอ้ยละ 75 ซึ่งมจีำนวนครัวเรือนตอบแบบสอบถามเพิ่มมากขึ้น จากปี 2564 – 2566 คือ 71 ครัวเรือน 110 ครัวเรอืน และ 339 
ครัวเรือน ตามลำดับ   

2.3 มติสิิง่แวดลอ้ม 
การมีส่วนร่วมลดปริมาณคาร์บอนฟตุพริ้นทเ์ป็นสิง่ที่บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญ ซึ่งนอกเหนือจาก ติดตั้ง

โซลาร์์เซลล์์บนหลัังคาอาคารโรงงาน บริษัทฯ ได้ติดตั้งโซลาร์เ์ซลล์์บนผืนน้ำเพิ่มเติม เพื่่อมุ่ง่หวัังลดการใช้้ไฟฟ้้าที่่ผลติจากถา่นหิน รวมทั้ง  
การเปลี่่ยนฉลากข้า้งขวดของผลิิตภัณัฑ์์ของบริษัทฯ ทั้ง้หมดร้อยละ 100 จาก PVC เป็น PET การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหฝ้าขวดอยูต่ิดกับตัว
ขวด เพือ่ไม่ให้เป็นอันตรายต่อสตัว์น้ำ ทำฉลากบนบรรจุภัณฑ์ให้เป็นรอยปรุเพือ่ใหง้่ายต่อการแยกขยะ และการร่วมกับหน่วยงานหลายภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับดา้นสิ่งแวดล้อมเพื่อการรับรู้ข้อมูลขา่วสารที่ทันสมัยและนำมาพัฒนาในองค์กรตอ่ไป  

เมื่อจบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  ประจำป ี2566 แล้ว ประธานฯ  จึงเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซกัถามและ
แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่ามผีู้ถือหุ้นมีข้อซกัถาม ดังนี ้

1. นายกติตยิศ อาภาเกยีรตวิงศ์ ผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง ไดส้อบถามและมขีอ้เสนอแนะดงันี้
1.1 มโีครงการจะจดักจิกรรม CSR ใหก้บัผูถ้อืหุน้ เชน่ จดัใหผู้ถ้อืหุน้เยีย่มชมโรงงาน หรอื เยีย่มชมสวนมะพรา้ว หรอืไม่
ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารโรงงานหลังใหม ่สถานที่

จึงไม่เอื้ออำนวยต่อการรับรองบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม หากการก่อสร้างแล้วเสร็จและสถานที่มีความพร้อมทางบริษัทฯ ยินดรีับไว้
พิจารณา สำหรับการเยี่ยมชมสวนมะพร้าวนั้นทางผู้บรหิารมีความยินดีตอ้นรับท่านผู้ถือหุ้น    

1.2 ปจัจบุนับรษิทัฯ ผลติสนิคา้ในประเทศและสง่ออกโดยไมม่โีรงงานผลติในตา่งประเทศใชห่รอืไม ่และบรษิทัฯ มแีนวคดิ
จะตัง้โรงงานในตา่งประเทศหรอืไม ่

ตอบขอ้ซกัถาม นายอเนกฯ ตอบข้อซักถามว่าสินค้าของบริษัทฯ ทีส่ง่ออกผลติจากโรงงานทีจ่ังหวัดปทุมธานีของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ เคยทำการศกึษาเกี่ยวกับการตั้งโรงงานในต่างประเทศซึ่ง ณ ขณะนั้น มองว่ายังไม่อยู่ในจุดที่เหมาะสมสำหรับการลงทุน 
ทำให้บริษัทฯ กลับมาลงทุนในประเทศแทน อย่างไรก็ดี หลังจากที่มกีารเปลี่ยนแปลงตลอด 2 ปีทีผ่่านมา และ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มี
ความหลากหลายมากขึ้น ดงันั้น หากในอนาคตจะเพิ่มไลน์การผลติใหมอ่กี บริษัทฯ จะศึกษาการลงทุนในต่างประเทศควบคู่ไปด้วย  

2. นายสวุทิย ์ศรวีไิลฤทธิ ์ผู้ถอืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง ไดส้อบถามและมขีอ้เสนอแนะดงันี้
2.1 บรษิทัฯ สามารถทำการตลาดในยโุรปในผลติภณัฑท์ีบ่รษิทั Sappe Europe s.r.o. จำหนา่ยไดด้ว้ยตนเองแลว้

หรอืไม ่หรอื ตอ้งรอใหก้ระบวนการขายหุน้ในบรษิทั Sappe Europe s.r.o แลว้เสรจ็กอ่น 
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ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจติฯ ตอบข้อซักถามว่าขณะนี้บรษิัทฯ ได้ปดิ Sappe Europe s.r.o. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ดังนั้นบริษัทฯ สามารถจำหน่ายเซ็ปเป้ อโรเวร่า (ทีเ่ป็นสิทธเิดิมของ Sappe Europe s.r.o.) ในโซนยุโรปได้ ซึ่งถอืเป็นโอกาสในการขยาย
ตลาดของเซ็ปเป้ อโรเวรา่ ในยุโรป 

2.2 สาเหตทุีท่ำใหต้วัเลขการปล่อ่ยคาร์บ์อนของป ี2566 ลดลงจากปทีีผ่า่นมา 
ตอบขอ้ซกัถาม นายอดิศักดิ์ฯ ตอบข้อซักถามว่ามาจากการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาโรงงานและบนผืนนำ้เป็นหลัก  
2.3 วตัถปุระสงคข์องการจดัตัง้บรษิทั Sappe Philippines และมเีกณฑก์ารจดัตัง้บรษิทัยอ่ยในกลุม่ประเทศ Gems 

อยา่งไร 
ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่าตลาดฟิลิปปินสถ์ือเป็นตลาดทีส่ำคัญของบริษัทฯ โดยปจัจัยหลัก

ในการจัดตัง้ บริษัท Sappe Philippines เพื่อจำหน่ายสินค้าอื่น นอกเหนือจากโมกุ โมกุ 
2.4 งบประมาณวจิยัและพฒันา (R&D) สำหรบัป ี 2567 อยูท่ีป่ระมาณเทา่ไหร ่ และกำหนดจากสดัสว่นของรายได ้

หรอืไมอ่ยา่งไร และบนัทกึบญัชเีปน็คา่ใชจ้า่ยตน้ทนุของสนิคา้ หรอื คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 
ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบขอ้ซักถามว่าปกติงบประมาณวิจัยและพัฒนา (R&D) จะประมาณการจาก

สัดส่วนร้อยละตอ่รายได ้ ซึ่งในรายงานประจำปีอาจเปิดเผยตัวเลขเป็นจำนวนเงิน โดยไม่ไดเ้ปิดเผยเป็นสัดส่วนร้อยละต่อรายได้ สำหรับ
ตัวเลขงบประมาณในปีนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ในส่วนของการบันทึกบญัชีนั้น นายอเนกฯ ตอบขอ้ซักถามว่าสามารถบันทึกบญัชีได้ทัง้ 2 
แบบ ขึ้นอยู่กับประเภทและวัตถุประสงค์ของกจิกรรมนั้น ๆ  

3. นายวรเจตน ์ชยัวริตันะ ผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง ไดส้อบถามและมขีอ้เสนอแนะดงันี้
3.1 ไลนก์ารผลติใหมส่ามารถเปดิใชง้านไดเ้ตม็กำลงัการผลติเลยหรอืไม ่และเมือ่รวมกำลงัการผลติใหมน่ี ้บรษิทัฯ จะมี

อตัราการใชก้ำลงัการผลติรวมอยูท่ีเ่ทา่ไร 
ตอบขอ้ซกัถาม นายอเนกฯ ตอบข้อซักถามว่าไลน์การผลติใหม่จะเปิดใช้งานได้ในเดอืนเมษายนนี้ซึ่งใกลเ้คียงกับ

แผนงานที่วางไว้  ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเปา้หมายไว้ว่าจะต้องพยายามเร่งกำลงัการผลิตให้ได้ภายใน 3 เดือนแรก อย่างไรก็ตาม การเปิดใช้งานใน
ช่วงแรกอาจตอ้งใช้เวลาสักระยะจนกว่าไลน์การผลติจะเสถียรจนสามารถทำงานไดเ้ต็มกำลัง   

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่เติมอกี ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารบัทราบการ
รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 

มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 

วาระที ่4 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิประจำป ี2566 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2566 

ประธานฯ ได้รายงานว่างบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชี
ของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไขและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีความถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจําปี 2566 (รูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบการเงิน 
ประจำปี 2566 สิ ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว  

มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัตงิบ
การเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชรีับอนญุาต และได้ผา่นการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษทัได้เห็นชอบด้วยแล้วตามที่เสนอ โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้ 

เห็นด้วย จำนวน 253,136,834 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย  จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย  จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที ่5 พจิารณาอนมุตักิารจา่ยเงนิปนัผลสำหรบัผลการดำเนนิงานประจำป ี2566 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 2.18
บาท จากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 672.10 ล้านบาท (หรือคิดเป็น
ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ  

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้ 
รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล ป ี2566 ป ี2565 
กำไรสุทธิงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 1,121.25 652.71 
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น) 2.18 1.65 
รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด (ล้านบาท) 672.10 508.68 

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 25 เมษายน 
2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจำปี 2567 

อนึ่ง บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
แล้วเป็นจำนวน 30,843,808 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 
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เมื่อไม่มีผู้ถอืหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 

มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมตดิ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิจ่ายเงิน
ปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามที่เสนอ โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี ้ 

เห็นด้วย จำนวน 253,136,834 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย  จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย  จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที ่6 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามข้อ 20 ของข้อบงัคับของบรษิัทกำหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจำปี   ทุกครั้ง 
ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้กรรมการออกจากตำแหนง่ใน
จำนวนท่ีใกลเ้คียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้ใช้วิธีจับ
สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหนง่นานที่สุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตำแหนง่ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น
อาจไดร้ับเลอืกเขา้มาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้  

เนื่องจากครัง้นี้ ประธานฯ เป็นผู้ที่ถูกกำหนดให้ออกตามวาระนี้ ประธานฯ จึงไดเ้รียนเชิญให้ นายอดศิักดิ ์รักอริยะพงศ ์
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร (“รองประธานฯ”) ทำหน้าทีเ่ป็นประธานในวาระนี้แทน   

รองประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตาม
วาระจำนวน 3 คน ได้แก ่

1. นายนที อ่อนอิน ตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการบรษิัท 
2. นางนริัชรา ศิริอำพันธ์กลุ ตำแหน่ง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศร ี ตำแหน่ง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

ในการคัดเลอืกบุคคลเพื่อเขา้รับตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพจิารณาจากความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณท์ี่สามารถเอือ้ประโยชน์ตอ่การดำเนนิงานของบริษัท รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องหา้ม
ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มกีารแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบรษิัท
ดังกล่าว ได้ผา่นการเห็นชอบตามกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ด ี
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บริษัทได้ประกาศผา่นเว็ปไซต์ของบรษิัทและช่องทางการเผยแพร่ขา่วของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปดิโอกาสใหผู้้ถอืหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นและเสนอชือ่บุคคลเพือ่เลอืกตัง้เปน็กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหนา้ ในระหว่าง วนัที่ 9 ตลุาคม 2566 
ถงึ 29 ธนัวาคม 2566 เมื่อครบกำหนด ปรากฏวา่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบคุคลเข้ารับการพจิารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทแต่อยา่งใด 

อนึ่ง เนือ่งจากเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจาก
ตำแหน่งกรรมการบริษัท สง่ผลให้ปจัจุบันที่น่ังกรรมการว่างอยู่ 1 ที่นัง่ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อมาทดแทนตำแหนง่
กรรมการที่ว่างอยู่ไม่ทันเสนอตอ่ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจำป ี 2567 ดังนั้น ในครั้งนี้มีความเห็นสมควรให้เลือกตัง้กรรมการที่ออกตาม
วาระจำนวน 2 คน  

รองประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ถอืหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น รองประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ของบริษัทแทนกรรมการทีอ่อกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ประกอบด้วย นายนท ีอ่อนอิน และ นางนิรัชรา ศิรอิำพันธ์กุล กลับเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 2 คน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม
แล้ว   

มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งให้
กรรมการทีอ่อกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ นายนที อ่อนอนิ และ นางนิรชัรา ศิรอิำพันธ์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยผลการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคลเป็นดังนี ้  

ชือ่กรรมการ เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย บตัรเสยี งดออกเสยีง 
นายนที อ่อนอิน 251,308,186 เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 99.2776 
1,828,645 เสยีง 

คิดเป็นร้อยละ 0.7224 
0 

คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
3 เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
นางนิรชัรา ศิรอิำพันธก์ุล 248,517,434 เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 98.1751 
4,619,400 เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 1.8249 
0 

คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
0 เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที ่7 พจิารณาอนมุตักิำหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจำป ี2567 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงภาระความ
รับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งปริมาณธุรกรรมที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ประกอบผลการดำเนินงานของบริษัทที่เติบโตอย่างมี
นัยสำคัญในปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มจะเตบิโตเพิม่ขึ้นในปี 2567 ตามเป้าหมายการเติบโตของรายได้ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
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กรรมการตรวจสอบ รวมถึงค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายให้กรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 
เป็นจำนวนไม่เกิน 18,000,000 (สิบแปดล้าน) บาท ซึ่งเป็นวงเงินทีเ่พิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 4,000,000 (สี่ล้าน) บาท ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. คา่ตอบแทนรายป ีและเบีย้ประชมุ

รายละเอยีดคา่ตอบแทน 
2567 2566 

คา่ตอบแทน เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทน เบีย้ประชมุ 
ประธานกรรมการบริษัท 240,000 บาท/ปี 27,000 บาท/ครัง้ 240,000 บาท/ปี 25,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการบริษัท 240,000 บาท/ปี 22,000 บาท/ครัง้ 240,000 บาท/ปี 20,000 บาท/ครั้ง 
ประธานกรรมการตรวจสอบ - 27,000 บาท/ครัง้ - 25,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการตรวจสอบ - 22,000 บาท/ครัง้ - 20,000 บาท/ครั้ง 

2. บำเหนจ็กรรมการ ซึ่งจะพิจารณาจากผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทใน
การจัดสรร 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ถอืหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทน
สำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567 อนึ่ง ในวาระนี้กรรมการทีเ่ป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัทและกรรมการอิสระทีอ่อก
เสียงแทนผู้มอบฉันทะตามทีเ่ห็นสมควรสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเนือ่งจากเป็นการกำหนดค่าตอบแทนทัง้คณะ
มิใช่เป็นการให้ค่าตอบแทนแก่คนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ  

มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถงึค่าตอบแทนอืน่ที่จา่ยใหก้รรมการบริษัทในการปฏิบตัหิน้าที่ทีไ่ด้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 18,000,000 (สบิแปดลา้น) บาท ตามที่เสนอ โดยผลการลงคะแนนเสียง
เป็นดังนี้   

เห็นด้วย จำนวน 251,506,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3558 
ไม่เห็นด้วย  จำนวน 1,630,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6442 
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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วาระที ่8  พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและกำหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจำป ี2567 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่
ประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจำปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกป ี และตามข้อ 53 ของข้อบังคับบริษัท
กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท 

ดังนั้น จงึเห็นควรเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตลอดจน
กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้

1. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) โดยให้คนใด
คนหนึ่งเป็นผู้สอบบญัชแีละแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายนามต่อไปนี้ 

ชือ่ เลขทะเบยีน จำนวนปทีีเ่ปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
1. นายปิยะณัฐ สงิขรณ์ 11641 1 ปี (ปี 2566) 
2. นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกุล 5752 - 
3. นางสาวศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ 8802 - 

ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทพจิารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แตง่ตัง้ผู้สอบบัญชี ดงันี้

รายชือ่บรษิทั รายชือ่สำนกังานสอบบญัช ี
บรษิทัยอ่ยทางตรงของบรษิทั 
บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด KPMG 
บรษิทัยอ่ยทางออ้มของบรษิทั 
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด KPMG 
บริษัท เค เบสท ์ฟาร์ม จำกัด KPMG 
บริษัท ออล โคโค จำกัด บริษัท พีค ออดิท จำกดั 
Sappe Hong Kong Company Limited Stephen YS Chan & Co. 
Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited Stephen YS Chan & Co. 
Sappe Trading (Shanghai) Company Limited Shanghai LiXn JiaCheng DongShen CPAs 
Sappe Philippines Corporation KPMG R.G. Manabat & Co. 
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ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรอืส่วนได้
เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัตหิน้าที่อย่าง
เป็นอิสระ 

2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 คณะกรรมการบริษัทพจิารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจำป ี 2567 เป็นจำนวนรวมทัง้สิ้น ไมเ่กนิ 4,500,000 บาท ซึ่งเป็น
วงเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เทียบเท่ากับปี 2567 ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง) และ
ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชี  

(หน่วย : บาท) 

รายชือ่บรษิทั รายชือ่สำนกังานสอบบญัช ี
คา่สอบบญัช ี

หมายเหต ุ
ป ี2566 ป ี2567 

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) KPMG 1,905,000 2,000,000 เพ่ิมขึ้น 5% 

บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด KPMG 155,000 160,000 เพ่ิมขึ้น 3% 

บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด KPMG 590,000 600,000 เพ่ิมขึ้น 2% 

บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด KPMG 210,000 215,000 เพ่ิมขึ้น 2% 

บริษัท ออล โคโค จำกัด บริษัท พีค ออดิท จำกัด 8,000 8,000 เท่าเดิม 

Sappe Hong Kong Company Limited Stephen YS Chan & Co. 49,500** 49,500* เท่าเดิม 

Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited Stephen YS Chan & Co. 49,500** 49,500* เท่าเดิม 

Sappe Trading Shanghai) Company Limited Shanghai LiXn JiaCheng DongShen CPAs 55,000*** 55,000** เท่าเดิม 

Sappe Philippines Corporation KPMG R.G. Manabat & Co.  133,000***  140,000*** เพิ่มขึ้น 5% 

รวม 3,306,000 3,277,000 เพิม่ขึน้ 4% 
หมายเหต:ุ ใช้อัตราแลกเปลีย่น *2566 & 2567 (HKD 11,000 x 4.5) **2566 & 2567 (CNY 11,000 x 5) *** 2566 (PHP 190,000 X 0.7) และ 2567 (200,000 x 0.7) 
ทั้งนี้ ค่าสอบบญัชีของปี 2566 เปน็วงเงินที่ได้รบัอนุมตัิจากที่ประชมุผู้ถือหุน้ประจำปี 2566 ซึ่งยอดที่เกิดขึน้จริงน้อยกว่าวงเงินที่ขออนมุัติไว้ รายละเอียดปรากฎในรายงานประจำปี 
2566 (แบบ 56-1 One report) ของบริษทั 

การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และแม้
บริษัทฯ จะมีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศและใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายอื่นก็ตาม แต่บริษัทย่อยก็สามารถจัดส่งงบการเงินทั้งราย
ไตรมาสและรายปีต่อบริษัทได้ตามกำหนดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีการจัดทำงบการเงินได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 

สำหรับในปี 2566 บริษัทฯ มกีารจ่ายค่างานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่กจิการที่เกี่ยวขอ้งกับสำนักงานสอบ
บัญชีของบริษัทฯ คิดเป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท 
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

1. นายกติตยิศ อาภาเกยีรตวิงศ์ ผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง ไดส้อบถามและมขีอ้เสนอแนะดงันี้
1.1 สาเหตทุีอ่ตัราคา่สอบบญัชขีองบรษิทัยอ่ยในตา่งประเทศถกูกวา่บรษิทัยอ่ยในประเทศ
ตอบขอ้ซกัถาม นายอเนกฯ ตอบขอ้ซักถามว่า เนือ่งจากบริษัทย่อยในต่างประเทศเหล่านั้น ยังไม่มีธุรกรรมเกดิขึ้น ค่า

สอบบัญชีดงักล่าวจึงคิดค่าธรรมเนยีมเฉพาะการปดิบัญชีเท่านั้น 

เมื่อไม่มีผู้ถอืหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อ
แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษิัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567  รวมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000 บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี และค่าใช้จา่ยอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิง่พิมพ์ 
ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสือ่สาร ซึง่คิดเป็นจำนวนไม่เกินรอ้ยละ 10 ของค่าธรรมเนยีมการสอบบญัชี  

มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแตง่ตัง้
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและ
แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษิัทประจำป ี 2567 และมีมติแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยทางตรง และบริษัทยอ่ยทางอ้อม และ
กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอ โดยผลการลงคะแนนนเสียงเป็นดังนี ้

เห็นด้วย จำนวน 253,136,834 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย  จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0. 0000
บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0. 0000
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
อนึ่ง ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาตามวาระที่ 1 ถึง 8 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากตามหลักการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณา
ปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจง้ไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม ประธานฯ จึงขอใช้โอกาสนี้ให้
ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ปรากฎว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม ดังนี้  

1. นายวฒุพิงษ ์จรยิะพนัธุ์ รบัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามและมขีอ้เสนอแนะดงันี้
1.1 สาเหตทุีย่อดการสง่ออกของประเทศอนิเดยีและญีปุ่น่เตบิโตคอ่นขา้งด ี มาจากบรษิทัฯ เพิม่ตวัแทนจดัจำหนา่ย

หรอื ทำการตลาดเพิม่ขึน้ และ มองวา่ประเทศญีปุ่น่อยูใ่นกลุม่ประเทศ Gems หรอืไม ่
ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจติฯ ตอบข้อซักถามว่า ในส่วนของประเทศอนิเดียมาจากการเพิ่มช่องทางการจัดจำหนา่ย 

เนื่องจากมองว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกจิเติบโตค่อนข้างมาก กำลังการซือ้ปรับตัวดีขึ้นเรือ่ย ๆ จึงเป็นอีกประเทศที่บริษัทฯ เลง็เห็นศกัยภาพ 
สำหรับประเทศญี่ปุ่นถือว่ายงัใหมส่ำหรับบริษัทฯ จึงต้องใชเ้วลาพอสมควรกว่าจะเกิดความมั่นใจ 
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1.2 สำหรบัตลาดในทวปีอเมรกิา บรษิทัฯ มกีารขายไปยงัชอ่งทางอืน่ ๆ นอกหนอืจากรา้นคา้เอเชยีหรอืไม่ 
ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจติฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มกีารกระจายสินค้าไปที่รา้นค้าเอเชียพอสมควร สำหรับ

เชนรา้นค้าอื่น ๆ  มกีารกระจายสินค้าเข้าบ้างแต่ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยอยู่  
1.3 ตน้ทนุวตัถดุบิ PET และ นำ้ตาลยงัเปน็ไปตามประมาณการตามทีไ่ดส้ือ่สารตอ่นกัลงทนุกอ่นหนา้นีห้รอืไม่ 
ตอบขอ้ซกัถาม นายอเนกฯ ตอบขอ้ซักถามว่า ในส่วนของน้ำตาล ราคาได้ปรับสูงขึ้นตามที่คาดการณ์ อย่างไรก็ตาม 

การสัง่ซื้อนำ้ตาลของบริษัทฯ เป็นการทำสญัญาซื้อขายทั้งปจีึงถือว่าปิดความเสี่ยงแล้วในระดับหนึง่ ในขณะที่วัตถุดิบกลุ่ม PET ราคาปรับ
ลดลงเมือ่เทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อบริษัทฯ ดงันั้น หากพิจารณาต้นทุนรวมของทั้ง 2 กลุ่ม คาดว่าจะสามารถชดเชยกันได้
พอสมควร นอกจากนี้ ในฝัง่ของโรงงาน ประสิทธิภาพด้านการผลติกเ็พิ่มขึ้นกว่าปีทีผ่่านมา ประกอบกับไลน์ใหม่ที่จะเข้ามาเสริมกำลงัและ
ยอดขายที่มกีารเติบโตอย่างตอ่เนือ่ง รวมถึงโครงการ cost saving ทีว่างแผนไว ้ ทำให้คาดการณ์ว่า ในภาพรวมบริษัทฯ จะยังบริหาร
จัดการต้นทุนไดด้ีเมือ่เทียบกับปีท่ีผ่านมา หากไม่มีปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาส่งผลกระทบ  

1.4 ประมาณการรายไดข้องประเทศฝรัง่เศสทีก่ำลงัจะมโีอลมิปกิ และประมาณการคา่ใชจ้า่ยสำหรบัแคมเปญทาง
การตลาด 

ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจติฯ ตอบข้อซักถามว่า สำหรับค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารอยากให้มองเป็นภาพรวม
ทั้งปีมากกว่า เพราะว่าบริษัทฯ พยายามจะคุมงบประมาณใหเ้ป็นไปตามทีส่ื่อสารกับนักลงทุนไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนจะทำแคมเปญ
ที่ล้อไปกับโอลิมปิก เช่น การกระจายช่องทางการขายให้มากขึ้น เป็นต้น 

2. นายวรเจตน ์ชยัวริตันะ ผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง ไดส้อบถามและมขีอ้เสนอแนะดงันี้
2.1 เหตผุลทีป่ระมาณการคา่ใชจ้า่ยในการขายเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 12 เปน็รอ้ยละ 13
ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจติฯ ตอบข้อซักถามว่า เป็นการเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในแบรนด์ซึง่เป็นการลงทุนระยะยาว

เพื่อให้แบรนด์แข็งแกรง่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2.2 มแีนวคดิจะผลติสนิคา้นำ้มะพรา้วนำ้หอมผสมทีก่ำลงัเปน็กระแสและมรีาคาถกูกวา่นำ้มะพรา้วนำ้หอม 100% 

หรอืไม ่
ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่าปีที่ผ่านมาออลโคโคออกสินค้าใหม่แบบ ambient วางจำหน่ายแล้ว

ในบางประเทศ ซึ่งราคาจะถกูกว่าน้ำมะพร้าวน้ำหอม 100% แต่ยังสงูกว่ามะพร้าวน้ำหอมผสมเล็กน้อย เพราะผสมนำ้มะพรา้วน้ำหอมใน
สัดส่วนที่สงูกว่าเพื่อคงคุณภาพและรสชาต ิ

2.3 มแีนวคดิจะลดนำ้ตาลในผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ หรอืไมอ่ยา่งไร ซึง่นอกจากจะชว่ยประหยดัตน้ทนุใหบ้รษิทัฯ แลว้
ยงัชว่ยเรือ่งสขุภาพของผูบ้รโิภค และเปน็โอกาสทางการขายหากผูบ้รโิภคหนัมาบรโิภคสตูรหวานนอ้ยเพิม่มากขึน้ 

ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า สำหรับกลุ่มผู้บริโภคแบรนด์โมกุโมกุส่วนมากดื่มเพื่อสันทนาการ
และต้องการความสดชื่น และพลงังาน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักดีว่ากลุ่มผู้บริโภครักสุขภาพจะขยายฐานมากขึ้นเรือ่ย ๆ ดงันั้น คาดว่า
ในอนาคต ตลาดจะได้เห็นผลติภัณฑส์ูตรหวานน้อยของบริษัทฯ  
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2.4 มแีนวโนม้จะเพิม่ไลนก์ารผลติ หรอื มแีผนจะจา้งผลติหรอืไม ่ หากไลนก์ารผลติใหมม่อีตัราการใชก้ำลงัการผลติ
เตม็อตัรา 

ตอบขอ้ซกัถาม นายอเนกฯ ตอบขอ้ซักถามว่า โรงงานใหม่ที่กำลังกอ่สร้างสามารถรองรับไลน์การผลติได้ทัง้หมด 3 
ไลน์การผลติ  ซึ่งปจัจุบันไดร้ับอนุมตัลิงทุนแล้ว 2 ไลน์การผลิต โดยคาดวา่จะรองรับการเติบโตของยอดขายได ้2 เทา่ของปัจจุบัน อย่างไรก็
ดี หากจะเพิ่มไลนก์ารผลิตที ่ 3 บรษิัทฯ จะศึกษาโอกาสการลงทุนตัง้โรงงานในต่างประเทศควบคู่กันไป โดยจะพจิารณาเรือ่งผลกำไร และ
ความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหอ้ยู่ในจดุที่เหมาะสม และหากมีการดำเนินการอย่างไร จะแจง้ให้ทราบต่อไป  

สำหรับการจ้างผลติ ปจัจบุันบริษัทฯ มีการจ้างผลติสำหรับบางสินค้าที่จำหนา่ยในประเทศ อย่างไรกด็ี บริษัทฯ ได้
วางแผนสำรองเผื่อไว้สำหรับไลน์การผลิตใหม่ในการนำสินค้าดังกล่าวกลบัมาผลิตเอง แตห่ากอัตรากำลงัการผลิตใหม่เต็ม ก็จะชลอการนำ
สินค้าดังกลา่วเพือ่มาผลิตเองออกไปก่อน นอกจากนี้ อีกทางเลอืกหนึง่คือการปรับปรงุเครือ่งจักรทีม่ีอยู่เพือ่เพิ่มความสามารถของ
เครื่องจักรให้สงูขึ้น รวมทัง้การเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานโดยใชเ้ทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ เขา้มาช่วย 

2.5 มมีมุมองอยา่งไรกบัการตัง้โรงงานในตา่งประเทศ เนือ่งจากการตัง้โรงงานในตา่งประเทศอาจกลายเปน็จดุออ่นที่
ตวัแทนจดัจำหนา่ยใชเ้ปน็ขอ้ตอ่รองราคาเพราะไมม่ตีน้ทนุดา้นภาษี 

ตอบขอ้ซกัถาม นายอเนกฯ ตอบข้อซักถามว่า โดยภาพรวมมองวา่จะได้ประโยชน์ในการช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง
โดยเฉพาะในช่วงที่มีความผันผวนด้านการขนสง่ระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดี การจะตั้งโรงงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่มี Over 
Demand ไม่น่าจะทำให้อำนาจการตอ่รองของบริษัทฯ ลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงมีเวลาในการศึกษาเพือ่ให้มั่นใจว่าเรื่องนี้จะ
ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง 

2.6 บรหิารจดัการความเสีย่งจากสถานการณค์วามขดัแยง้ในภมูภิาคทะเลแดงอยา่งไร  
ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจติฯ ตอบขอ้ซักถามว่า แม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่อยูน่อกเหนือ

การควบคุมของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ก็มีการวางแผนป้องกันความเสีย่งโดยการจัดทำสตอ๊คล่วงหน้ากับคู่ค้าในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยง
ด้านการขนส่งทางเรือ  

3. นายเทอดศกัดิ ์หวงัเสต ผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง ไดส้อบถามและมขีอ้เสนอแนะดงันี้
3.1 เรอืขนสง่สนิคา้ทีบ่รษิทัฯ ใชบ้รกิาร ถกูโจมตจีากคูข่ดัแยง้ในพืน้ทีท่ะเลแดงบา้งหรอืไม่
ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจติฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ยังไม่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ดงักลา่ว มีเพียง

ได้รับผลกระทบจากต้นทุนค่าขนส่งทีเ่พิ่มสงูขึ้น 
3.2 ในปนีีม้แีผนจะลงทนุรว่มกบัพนัธมติรรายใหม ่ๆ เพือ่เพิม่มลูคา่ใหก้บัสนิคา้ของบรษิทัฯ หรอืไม่ 
ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจติฯ ตอบข้อซักถามว่า ในปีนี้บริษัทฯ อาจจะมีแผน Joint branding ฝากทุกท่านช่วย

ติดตามว่าจะเป็นไปในรูปแบบใด 
3.3 ในอนาคตมแีนวคดิจะแยกบรษิทัยอ่ยออกไป (Spin off) หรอืไม ่ 
ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบขอ้ซักถามว่า อาจจะยงัเร็วไปสำหรับแนวคิดจะแยกบริษัทย่อยออกไป เพราะ

ขณะนี้บริษัทฯ ยังพยายามทีจ่ะสร้างบริษัทย่อยให้ประสบความสำเรจ็มากขึ้น 
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 4. นายรงัสพิล อนพุงศร์ตัน์ ผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง ไดส้อบถามและมขีอ้เสนอแนะดงันี้
 4.1 ปรมิาณวุน้มะพรา้วในผลติภณัฑม์ผีลตอ่การตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคหรอืไม ่เพราะมผีูเ้ลน่บางรายชกูารตลาดใน

เรือ่งนี ้
ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจติฯ ตอบข้อซักถามว่า สัดส่วนวุ้นมะพร้าวในผลิตภัณฑ์แบรนด์โมกุโมกุอยู่ที่รอ้ยละ 25 

ของปริมาณบรรจุรวม ซึง่จำนวนวุ้นมะพร้าวจะมีผลต่อการตดัสินใจในการซื้อของผู้บริโภคหรือไม่นั้น จำเป็นต้องทำการศกึษาและเก็บข้อมูล
เพิ่มเติมกอ่นที่จะสามารถให้ความเหน็เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ 

 5. นายสรวศิ โปษยานนท ์ผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง ไดส้อบถามและมขีอ้เสนอแนะดงันี้
 5.1 ทีผ่า่นมาเคยปรบัขึน้ราคาผลติภณัฑแ์บรนด ์โมก ุโมก ุหรอืไม ่และมแีผนจะปรบัขึน้ราคาหรอืไม่
ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจติฯ ตอบข้อซักถามว่า ผลติภัณฑ์แบรนด์ โมกุ โมกุ เคยปรับขึ้นราคาในช่วงทีเ่กิดภาวะเงิน

เฟ้อสูง และในช่วงปีที่แล้ว อยา่งไรกด็ ีถึงแม้ว่าตลาดต่างประเทศจะมีความยืดหยุ่นดา้นราคามากกว่าตลาดในประเทศพอสมควร แต่การปรับ
ขึ้นราคาจะเป็นทางเลือกสุดทา้ยที่จะทำ เพราะบริษัทฯ มองว่าสิ่งที่ทำใหผู้บ้ริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้มากที่สุดสำคัญกว่า  

เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นตอ่ที่ประชมุแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกทา่นทีส่ละเวลา
มาร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทในวันนี้ โดยบริษัทจะจัดทำมติและรายงานการประชุมฉบบัเต็มแจ้งไปยังตลาดหลกัทรัพย์
ฯ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อเผยแพร่แกส่าธารณชนต่อไป และได้กล่าวปิดการประชุม 

ปดิการประชมุ : เวลา 16.15 น. 

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม 
 (นายนที ออ่นอิน) 

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท 
       (นางสาวสุธาทิพย ์จันทรังษี)  
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